



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชน. กองสาธารณสุข (ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์) โทร. ๐ ๓๘๔๕ ๕๙๑๕ (๒๖๖)

ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/ ๒๕๖๖ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลความต้องการประสงค์ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งเภสัชกร  
ระดับปฏิบัติการ รายหน่วยบริการสาธารณสุข ตามตำแหน่งว่าง

เรียน ผอ.รพ.สต.แสนสุข, ผอ.รพ.สต.นาป่า, ผอ.รพ.สต.บางทราย, ผอ.รพ.สต.ห้วยกะปิ, ผอ.รพ.สต.บ้านทองคั้ง, ผอ.รพ.สต.บ้านหนองสมอ, ผอ.รพ.สต.บ้านหนองเกตุน้อย, ผอ.รพ.สต.โป่ง, ผอ.รพ.สต.ห้วยใหญ่ บ้านซากแก้ว, ผอ.รพ.สต.บ้านโรงโป๊ะ, ผอ.รพ.สต.บ้านหนองพังแค, ผอ.รพ.สต.บ้านนาพริ้ว, ผอ.รพ.สต.ตลาดบึง, ผอ.รพ.สต.บ้านไร่หนึ่ง, ผอ.รพ.สต.บ้านเตาถ่าน, ผอ.รพ.สต.บางเสร่, ผอ.รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์

ตาม หนังสือ ขบ ๐๐๒๓/ว๗๐๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ คาดว่า จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงาน ต้องมีอัตราว่าง และมีตำแหน่งที่สามารถบรรจุเภสัชกรที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปฏิบัติงานตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างช้าภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้กองสาธารณสุข จึงขอให้ท่านแจ้งความต้องการข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ รายหน่วยบริการสาธารณสุข ตามตำแหน่งว่าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เอกสารแนบท้าย  
ขอสำรวจข้อมูลความต้องการข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ  
รายหน่วยบริการสาธารณสุข ตามตำแหน่งว่าง

---



กรุณาส่งเอกสารบันทึกข้อความและหนังสือตอบรับ มายังกองสาธารณสุข ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ที่ E-mail : medteampcu@gmail.com  
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวพิมพ์ชนก คำผาง โทร. ๐๘๖-๔๖๖๐๒๐๐